

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑



สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมินตำแหน่งครู ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๒๑/๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต่อมาส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาแจ้งว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ได้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่ผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินและในจังหวัดนั้นไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จึงไม่สามารถแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) กับผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่า กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ยื่นคำขอเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง แต่ผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ไม่สามารถแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) กับผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณารายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑ คน หากไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงให้พิจารณารายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคใกล้เคียง จำนวน ๑ คน แต่งตั้งเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) กับผู้อำนวยการสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ประวิต เฮอร์วารณ)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๕